

## มาตรการที่มีอยู่และที่ได้กำหนดไว้ เกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคทางเชื้อชาติ

### สำนักงานหน่วยงานการสื่อสาร (รวมถึงสำนักงานการบริหารจัดการ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ และบทความ)

สำนักงานหน่วยงานการสื่อสาร (OFCA) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2012 ผ่านการควบรวมสำนักงานหน่วยงานโทรคมนาคม (OFTA) (เดิม) และแผนกที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานออกใบอนุญาตการบันเทิงและโทรทัศน์ (เดิม) OFCA จะให้บริการในฐานะฝ่ายบริหารของหน่วยงานการสื่อสาร (CA) และช่วยเหลือ CA ในการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานการบริหารจัดการภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ และบทความ (OFNAA) ถูกตั้งขึ้นมาในวันเดียวกัน เพื่อทำหน้าที่จัดหมวดหมู่ภาพยนตร์, ควบคุมบทความหยาบโลนและไม่เหมาะสม และขึ้นทะเบียนหนังสือพิมพ์ OFNAA รับผิดชอบในการบังคับใช้ระบบการจำแนกหมวดหมู่ภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ (หมวดที่ 392) ผ่านแผนการเซ็นเซอร์, ควบคุมการเผยแพร่บทความที่หยาบโลนและไม่เหมาะสม โดยการบังคับใช้พระราชบัญญัติการควบคุมบทความหยาบโลนและไม่เหมาะสม (หมวดที่ 390) และการขึ้นทะเบียนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติการขึ้นทะเบียนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (หมวดที่ 268)

บริการที่เกี่ยวข้อง

- ภายใต้พระราชบัญญัติการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ (หมวดที่ 392) ภาพยนตร์ทั้งหมดที่จะนำออกเผยแพร่ในฮ่องกงจะต้องส่งไปยังหน่วยงานเซ็นเซอร์ภาพยนตร์เพื่อขออนุมัติก่อน วัตถุประสงค์ของการจัดหมวดหมู่ภาพยนตร์นี้คือเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้มีโอกาสเห็นภาพยนตร์หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงในโลกของผู้ใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการจำกัดเด็กและเยาวชนจากการดูสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาได้

มาตรการที่มีอยู่

- พระราชบัญญัติการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์กำหนดให้ผู้เซ็นเซอร์พิจารณาว่าภาพยนตร์ดังกล่าวมีการหมิ่นประมาทหรือดูถูกชนชั้นใดๆ โดยเฉพาะหรือไม่ โดยอ้างอิงจากสีผิว, เชื้อชาติ, ความเชื่อของศาสนาหรือชาติพันธุ์ หรือถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติ หรือเพศ ของสมาชิกในชุมชน เมื่อตัดสินใจในเรื่องความเหมาะสมที่จะเผยแพร่ภาพยนตร์ต่อสาธารณะและการจัดหมวดหมู่ที่เหมาะสมให้กับภาพยนตร์นั้น หลักการทางกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดไว้ในคู่มือการ

## เซ็นเซอร์ภาพยนตร์สำหรับผู้เซ็นเซอร์อีกด้วย

- ผู้เซ็นเซอร์สามารถปฏิเสธที่จะไม่รับรองให้แสดงภาพยนตร์ต่อสาธารณะได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะปลุกปั่นความเกลียดชังหรือการเหยียดหยามเกี่ยวกับความแตกต่างทางเชื้อชาติ
- กฎหมายที่บังคับใช้และคู่มือการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องมีไว้เพื่อป้องกันการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่มีการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ มาตรการต่างๆ ข้างต้นจะมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ บางกรณีอาจจะมีการพิจารณาจัดเซสชันพิเศษ เพื่อเก็บรวบรวมมุมมองของกลุ่มเชื้อชาติที่เกี่ยวข้องก่อนที่ผู้เซ็นเซอร์จะพิจารณาความเหมาะสมในการเผยแพร่ภาพยนตร์ต่อไป
- OFCA จะจัดการเพื่อให้พนักงานได้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและช่วงการแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเพิ่มความตระหนักและความอ่อนไหวต่อประเด็นความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ
- OFCA จะพยายามเสนอตำแหน่งงานภายใต้โครงการฝึกงานสำหรับนิสิตและนักศึกษาที่ไม่ใช่คนจีน (NEC) ที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ NEC รุ่นเยาว์ได้รับประสบการณ์ในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อต้องหางาน

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่มีอยู่และที่ได้กำหนดไว้ในเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคทางเชื้อชาติ กรุณาติดต่อคุณอัลเดน ลัม ผู้ช่วยผู้บริหาร (ภาพยนตร์) ผ่านช่องทางต่อไปนี้

หมายเลข : 3847 7753  
โทรศัพท์  
หมายเลข : 2122 9999  
โทรสาร

อีเมล : film@ofnaa.gov.hk  
ที่อยู่ทาง : 3/F, Treasury Building, 3 Tonkin Street West,  
ไปรษณีย์ Cheung Sha Wan, Kowloon

**สำนักงานหน่วยงานการสื่อสาร (รวมถึงสำนักงานการบริหารจัดการ  
ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ และบทความ)  
มิถุนายน 2024**